



แถลงการณ์

ตามที่มีข่าวทางสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รายงานการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็วๆ นี้ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต. สุรียา สิงห์มงคล เกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนแช่แข็งจำนวน 161 ตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำเรือแหลมฉบัง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษพบผู้กระทำความผิดมีหลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นบริษัทชิปปิ้งเอกชน จำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้ขอศาลออกหมายจับกรรมการผู้มีอำนาจมาดำเนินคดีจำนวน 6 คน ตามที่ปรากฏในข่าวแล้วนั้น

โดยที่ผู้กระทำความผิดในคดีนี้เป็นบริษัทชิปปิ้งเอกชน ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการชิปปิ้งและสาธารณชนขาดความเชื่อมั่นในอาชีพตัวแทนออกของ ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวแทนออกของอย่างถูกต้อง สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ ดังต่อไปนี้

1. สมาคมฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อทั้ง 5 บริษัทแล้ว พบว่าเป็นบริษัทชิปปิ้งเพียง 3 ราย ทั้งสามรายนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ
2. ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 96/2565 ตัวแทนออกของหรือชิปปิ้งมีทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศฯ และได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรแล้ว จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้
3. ตัวแทนออกของ(ชิปปิ้ง)มีสถานภาพตามกฎหมายศุลกากร เป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของสินค้าโดยผ่านระบบการลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร เพื่อช่วยในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าผู้ใช้บริการ(ผู้มอบอำนาจ)กับตัวแทนออกของผู้ให้บริการ(ผู้รับมอบอำนาจ) ก่อนจะดำเนินพิธีการศุลกากรใดๆ ในนามของเจ้าของสินค้า
4. ตัวแทนออกของที่เจ้าของสินค้าเลือกใช้บริการ อาจเป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศกรมศุลกากร ซึ่งมอบหมายให้สมาคมฯ มีหน้าที่กำกับดูแลสมาชิก แต่ไม่มีอำนาจตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมใดๆ
5. สมาชิกของสมาคมฯ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กรมศุลกากรกำหนด มีความรู้ ความชำนาญ ความซื่อสัตย์สุจริต และมาตรฐานการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานจรรยาบรรณตามประกาศกรมศุลกากรที่ 97/2565 ด้วย

ทั้งนี้ สมาคมฯ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร และหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบเพื่อเอาผิดและดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัทชิปปิ้งที่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดทางศุลกากรอย่างเฉียบขาด รวมทั้งเพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาสู่อาชีพตัวแทนออกของ ไม่เปิดช่องทางให้มีการแอบอ้างดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้อื่นได้โดยไม่ต้องแสดงตัวตน และทุกรายควรอยู่ในระบบเดียวกัน

จึงขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

17 พฤศจิกายน 2566